
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 123  �  123. mál.

Fyrirspurn
til dómsmálaráðherra um myndatökur fyrir vegabréf.

Frá Kristjáni L. Möller.

1. Er nauðsynlegt að teknar séu myndir á umsóknarstað af öllum umsækjendum um vega-
bréf?

2. Er fullnægjandi aðstaða til slíkrar myndatöku á öllum umsóknarstöðum?
3. Hver hefur kostnaðurinn verið við þetta fyrirkomulag?


